



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
15 พฤศจิกายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, กรุงเทพธุรกิจ

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ผอ.ใหญ่องค์การอนามัยโลก ชื่นชมการเป็นผู้นำของนายกฯ ที่มีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยว และชื่นชมนายอนุทิน ชาญวีร์กุล รองนายกฯ และรมว.สร. ที่ให้การสนับสนุนข้อริเริ่มขององค์การอนามัยโลก ในการสร้างคลังเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันตัวอย่างเชื้อสำหรับใช้ในการพัฒนายาและวัคซีนให้เป็นประโยชน์สาธารณะ พร้อมยกให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบของการประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด 19 แม้จะยังไม่มีวัคซีน โดยมีเครือข่าย อสม. ทำหน้าที่สอดส่องเฝ้าระวังในระดับท้องถิ่น ทำให้สามารถควบคุมโรคได้ดี

ขณะนี้ทั่วโลกได้เร่งพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ส่วนประเทศไทยได้เร่งรัดการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ทั้งการการจูงหน้าผ่าน COVAX Facility และการตกลงแบบทวิภาคี, การเจรจาความร่วมมือรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาวัคซีนเองในประเทศ อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนป้องกันตัวตามมาตรการที่สธ.แนะนำ ได้แก่ สวมหน้ากาก อยู่ห่าง ล้างมือ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ซึ่งสามารถป้องกันการแพร่และสัมผัสเชื้อโควิด 19 และโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลจากกองระบาดวิทยา ตั้งแต่เดือน ม.ค. - ต.ค. 2563 มีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ลดลงถึง 2 ใน 3 ของผู้ป่วย ในช่วงเดียวกันของปี 2562 ทั้งนี้ไข้หวัดใหญ่และโควิด 19 มีการแสดงอาการป่วยที่ใกล้เคียงกัน

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, โฟสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, tnthailand, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, sanook, kapook)

- ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด 19 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ ผู้ป่วยสะสม 3,866 ราย หายป่วยเพิ่ม 10 ราย รวมรักษาหาย 3,707 ราย รักษาในรพ. 99 ราย เสียชีวิตสะสม 60 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, nationtv, newtv, kapook, thaiquote, acnews, weorkpointtoday, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100)

- นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผอ.ใหญ่องค์การอนามัยโลก กล่าวในพิธีปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 73 ชื่นชมบทบาทการเป็นผู้นำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ รวมทั้งการทำงานด้านสาธารณสุขของไทย ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยขอบคุณประเทศไทยที่สนับสนุนการทำงานขององค์การอนามัยโลก และชื่นชมประเทศไทยที่เป็นตัวอย่างของการประสบความสำเร็จในการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐและภาคประชาสังคมต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด19 แม้จะยังไม่มีวัคซีน ทำให้มีผู้ติดเชื้อน้อยกว่า 4,000 คน และมีผู้เสียชีวิตเพียง 60 คน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์

- พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงในพิธีปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 73 เน้นย้ำความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งไทยได้ใช้มาตรการด้านสาธารณสุขในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างทันท่วงที จนได้รับการยกย่องจากนานาชาติว่าสามารถฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้รวดเร็ว พร้อมทั้งได้ส่งกำลังใจไปยังทุกประเทศที่กำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดรอบที่สอง ตลอดจนย้ำความพร้อมของไทยในการสนับสนุนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาคมโลกในการตอบโต้โรคระบาด โดยเฉพาะการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสาธารณสุข และการส่งเสริมให้ยาและวัคซีนต้านโรคโควิด 19 เป็นสินค้าสาธารณะ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, innnews

- พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 23 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยกล่าวสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกและประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แข็งแกร่ง มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ พร้อมเสนอ 3 แนวทาง ดังนี้ 1.เสริมสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืน โดยไทยสนับสนุนให้ประเทศบวกสามสนับสนุนกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด 19 และใช้ประโยชน์จากกองทุนฯ อย่างเต็มประสิทธิภาพ 2.สร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้โดยเร็ว และมีรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตไปในระยะยาว และ 3.สานต่อการเสริมสร้างความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

- พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 8 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยเสนอให้อาเซียนและสหรัฐฯ กระชับความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างอนาคตที่มีเสถียรภาพและความยั่งยืนสำหรับประชาชนใน 3 ประเด็น 1 ในนั้นคือ การส่งเสริมความมั่นคงด้านสาธารณสุข สนับสนุนการวิจัยและการผลิต ตลอดจนการเข้าถึงยาและวัคซีนต้านโควิด 19 อย่างเร่งด่วน โดยไทยพร้อมจะเป็นฐานในการผลิตยาและวัคซีน เพื่อให้เป็นสินค้าสาธารณะ และพร้อมสนับสนุนโครงการอาเซียน-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุขเพื่ออนาคต

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-พล.ท.สันติพงษ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กองทัพบก ได้สร้างกลุ่มศูนย์ประชาสัมพันธ์โควิด กองทัพบก ในแอปฯ ไลน์ เป็นช่องทางในการกระจายข่าวสาร มาตรการ และแนวปฏิบัติไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดของหน่วยขึ้นตรงทุกระดับ ประมาณ 580 หน่วยทั่วประเทศ เพื่อให้รับทราบข้อมูลโดยพร้อมเพรียงในเวลาที่สุดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถชี้แจงกำลังพลและครอบครัวให้รับรู้ เข้าใจ รวมทั้งสามารถลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วไปอย่างถูกต้องและทันต่อสถานการณ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์(มติชน, แนวหน้า)

-นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองพวจ.ภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะทูตและคู่สมรสจาก 15 ประเทศ เดินทางมาเที่ยวภูเก็ต ตามโครงการ Ambassador's Trip to Phuket 2020 ระหว่างวันที่ 14-16 พ.ย. 2563 จากนั้นคณะทูตได้รับฟังบรรยายเรื่องมาตรการการคัดกรองนักท่องเที่ยวกลุ่ม STV ถือเป็น การสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความเข้าใจให้แก่คณะทูต เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์ในประเทศของตนว่าจังหวัดภูเก็ตพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศ โดยยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ผู้จัดการ

-เอกอัครราชทูตอังกฤษ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย และเยอรมนี ประจำประเทศไทยร่วมเขียนบทความแนะนำ 10 วิธีการทำให้ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่ง่ายต่อการทำธุรกิจมากขึ้น ภายหลังจากไทยประสบความสำเร็จในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้แก่ 1.ทำให้ระบบของหน่วยงานศุลกากรง่ายขึ้นและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพื่อให้การนำเข้าสินค้าสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้นและมีต้นทุนที่ถูกลง 2.จัดตั้งพิธีการศุลกากรตามระบบบัญชีที่สามารถระบุความเสี่ยงและทำให้ระบบประมวลภาษีศุลกากรทันสมัย 3.ดำเนินโครงการทบทวนการอนุญาตของทางราชการ ทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำจัดความซ้ำซ้อน 4.เพิ่มแพลตฟอร์มรูปแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 5.ลดความซับซ้อนในการสมัครขอรับการส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ 6.สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อเดินทางสู่การค้าดิจิทัล 7.ปฏิรูปข้อกำหนดที่เข้มงวดเกี่ยวกับแรงงานฝีมือชาวต่างชาติ และลดขั้นตอนขอวีซ่าสำหรับแรงงานฝีมือ 8.เน้นความสำคัญของความโปร่งใสเพื่อคลี่คลายข้อพิพาท 9.ปรับปรุงกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย 10.เพิ่มกระบวนการดิจิทัลในการอนุมัติของอย. ออกเอกสารแบบดิจิทัล และรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, ข่าวสด)

-โปรกอล์ฟไทยติดโควิด 19 ที่สหรัฐฯ ประกอบด้วย โปรเม น.ส.เอรียา จุฑานุกาล โปรโม น.ส.โมรียา จุฑานุกาล โปรอาร์ม นายกิตติเดช อภิบาลรัตน์ และโปรแจน น.ส.วิชาณี มีชัย

ประเด็นผลกระทบ

1.สธ.พร้อมรับมือเปิดประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, innnews, nationtv, sanook, thebangkokinsight, tnthailand, สำนักข่าวไทย)

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศบนพื้นฐานความปลอดภัยของประชาชน โดยสธ.ได้เตรียมความพร้อมและเดินทางสร้างความเข้าใจต่อประชาชนในการเปิดประเทศ ภายใต้งานแคมเปญ SMART LIVING WITH COVID-19 คนไทยปลอดภัย เศรษฐกิจไทยปรอด ซึ่งการเปิดประเทศจะทำการค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในมาตรการรองรับ พร้อมสร้างความเข้าใจต่อประชาชนถึงความจำเป็นที่จะต้องเปิดต้อนรับชาวต่างชาติ เพื่อฟื้นฟูผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย จะต้องเข้ารับการกักตัว 14 วัน และปฏิบัติตามมาตรการของสธ.อย่างเคร่งครัด ส่วนการลดระยะเวลาการกักตัวเหลือ 10 วัน จะมีการเสนอต่อที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ต่อไป เนื่องจากข้อมูลของสธ.พบว่า ผู้ติดเชื้อเกือบทั้งหมดตรวจพบเชื้อภายใน 10 วัน การพบเชื้อหลัง 10 วัน ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ และมีโอกาสแพร่เชื้อต่ำ การกักตัว 10 วันและ 14 วัน จึงมีความเสี่ยงไม่ต่างกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ผอ.รพ.ศิริราช กล่าวว่า ฉากทัศน์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ที่คาดว่าไทยจะมี 1.spike 2.small wave และ 3.big wave ซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อเราต้องสามารถติดตามได้ว่าติดเชื้อมาจากที่ใดและจะแพร่ไปให้ใครบ้างและเข้าไปควบคุม ต่อมาคือ ต้องมีกลไก สิ่งประเทศไทยทำคือ อสม. และแอปฯ ไทยชนะ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน หากมั่นใจในกลไกก็สามารถเปิดประเทศได้ ทั้งนี้ การเปิดประเทศก็ต้องถามด้วยว่าสังคมพร้อมหรือไม่

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบุ การระบาดจะเป็นแบบที่ 1 และแบบที่ 2 ขึ้นอยู่กับ 1.วินัยของคนไทยเอง 2.การตรวจในเชิงรุกมากกว่าที่เป็นในปัจจุบัน จะสามารถระบุตัวคนที่ติดเชื้อที่อาการน้อยหรือไม่มีอาการและแพร่ไปให้คนอื่นในวงกว้างได้ แต่หากไม่มี 2 ส่วนนี้ และมีการทะลักเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า จะกลายเป็น Big wave ทันที

-วิจิต ประกอบโกศล นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เห็นด้วยกับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยในระยะเริ่มต้นอยากให้เปิดรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำก่อน โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน แต่ต้องมีมาตรการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยเทียบเท่าผู้มาจากประเทศความเสี่ยงปานกลางและสูง อาทิ การตรวจหาเชื้อก่อนเดินทางเข้าประเทศไม่เกิน 72 ชั่วโมง หลังเข้ามาแล้วต้องตรวจหาเชื้อซ้ำอีก 1 ครั้ง ทำแผนท่องเที่ยวแสดงต่อเจ้าหน้าที่และไกด์ รวมถึงต้องมีไกด์ดูแลตลอดทั้งทริป และต้องติดตั้งแอปฯ ติดตามตัว โดยภาครัฐต้องสื่อสารทำความเข้าใจกับคนในประเทศ

-ชัยรัตน์ ไตรรัตน์จรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระบุ ควรเร่งรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยด่วน วันที่ 18 พ.ย.นี้ สทท.13 สาขาอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 จะหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ อาทิ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่รัฐบาลออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการขอให้รัฐบาลรีบเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามเงื่อนไขของสธ. เป็นต้น ขณะนี้หลายประเทศเริ่มส่งสัญญาณอยากเข้ามาท่องเที่ยวใน

ประเด็นข่าว

ประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะจีน ที่มีนักท่องเที่ยวจาก 22 มณฑลที่ปลอดโควิด 19 ต่อเนื่อง 150 วัน ประเทศอื่นๆ อาทิ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ส่วนทวีปยุโรปและสหรัฐฯ ยังไม่เหมาะสมที่จะพิจารณาเพราะยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ในประเทศได้

2.จับกุม 11 คนไทยจากเมียนมาใช้สูง 1 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์(มติชน, nationtv.)

-พญ.ณัฐกานต์ ชื่นชม แพทย์รพ.แม่สอด จ.ตาก โพสต์เฟซบุ๊กกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจับกุมชาวไทย 11 คน ที่บ้านมหาวัน ต.มหาวัน อ.แม่สอด เจ้าหน้าที่ประสานฝ่ายสาธารณสุขคัดกรองพบมีใช้สูง 1 คน กำลังรอผล PCR จึงขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันสอดส่อง เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ และขอให้เจ้าของโรงแรม บ้านพัก คัดกรองคนแปลกหน้าด้วย

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, xinhua, ผู้จัดการ, สำนักข่าวอิศรา, ศูนย์ข่าวแอฟฟิกัน, ฐานเศรษฐกิจ, จส.100, กรมประชาสัมพันธ์)

-**อิตาลี** ขยายพื้นที่เสี่ยงสูงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพิ่มเติมในแคว้นคัมปาเนีย และแคว้นทัสกานี ที่จะเริ่มบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์เข้มงวดวันที่ 15 พ.ย. หลังมีรายงานผู้ติดเชื้อวันเดียวสูงสุด 40,902 ราย

-**อังกฤษ** มุลินีหัวหน้าอังกฤษ เผยยอดผู้เสียชีวิตโรคหัวใจในอังกฤษเกือบถึง 5 พันราย นับตั้งแต่เดือน มี.ค. เนื่องจากผู้ป่วยไม่กล้าไปตรวจเพราะกลัวเป็นโควิด 19

-**เกาหลีใต้** มีผู้ติดเชื้อใหม่ 205 ราย เป็นครั้งแรกที่กลับมา มีผู้ติดเชื้อในวันเดียวเกิน 200 ราย เริ่มใช้บทลงโทษปรับผู้ที่ไม่ใส่หน้ากากป้องกันในที่สาธารณะ โดยจะปรับเงินสูงถึง 100,000 วอน (ราว 2,800 บาท) ส่วนผู้ประกอบการเจ้าของสถานที่อาจได้รับโทษปรับสูงถึง 3 ล้านบาท (ราว 8.2 หมื่นบาท)

-**ยูเครน** รัฐมนตรีสาธารณสุขยูเครน ติดเชื้อโควิด 19 เป็นรายล่าสุด

-**จีน** เจอเชื้อโควิดในท่อกึ่งแข็งนำเข้าจากซาอุฯ

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 53,738,180 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 656,180 ราย อาการรุนแรง 109,452 ราย รักษาหายแล้ว 37,519,510 ราย เสียชีวิต 1,309,147 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ สหรัฐฯ อินเดีย บราซิล ฝรั่งเศส รัสเซีย ตามลำดับ ส่วนไทยอยู่อันดับ 150 ของโลก

ฝุ่น PM2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, innnews, thailandplus, chaingmainews)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดประชุมทางไกลเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก และซักซ้อมความพร้อมในการปฏิบัติการในระดับพื้นที่ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยพื้นที่ภาคกลางคาดว่าจะได้รับผลกระทบก่อน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี และสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ต้องเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์และสื่อสารสร้างความรอบรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะในสถานที่สำคัญที่มีกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น พร้อมเร่งสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ทราบถึงสถานการณ์และการปฏิบัติตน และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับการดำเนินงานตามความรุนแรงของสถานการณ์ในแต่ละวัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

อสม.ถูกทำร้ายเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ข่าวสด, newtv.)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณี นายเสาร์ อินทร์โยค อายุ 90 ปี อสม.อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ถูกทำร้ายเสียชีวิตขณะออกสำรวจลูกน้ำ ยุงลายและหยอดทรายอะเบท บริเวณรอบวัดวังรีศรีวันนาราม ว่า ได้สั่งการให้ นพ.สจ.ชลบุรี ส่งทีมดูแลจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิต และติดตามเร่งรัดการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุด สำหรับการเยียวยา อสม.ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ จะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาท จากมูลนิธิอสม. โดยนายเสาร์ เป็นสมาชิก ฅกส. อสม.แห่งประเทศไทย จะได้รับเงินชดเชย 385,000 บาท รวมทั้งเงินช่วยเหลือจากสมาคม อสม. จ.ชลบุรี 30,389 บาท และจากสมาคม อสม.อ.บ่อทองอีก 3,000 บาท

ยกระดับบริการสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, แนวหน้า, โลกวันนี้

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ภายหลังติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของเขตฯ 9 ว่า ได้รับฟังข้อสรุปการระดมความคิดในการพัฒนาเขตฯ 9 เป็นพื้นที่นำร่องยกระดับคุณภาพบริการประชาชนในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มการเข้าถึงบริการทุกที่ สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ลดการส่งต่อนอกเขต ภายใต้คอนเซ็ปต์ “WOW” คือ W : Wellness ประชาชนมีสุขภาพที่ดี O : Outstanding แนวคิดและวิธีการดำเนินงานที่โดดเด่น W : Work Force กำลังคนเพียงพอและมีคุณภาพ โดยมี 6 แผนงานรองรับ ได้แก่ 1.ระบบบริการระดับปฐมภูมิ : เน้น 3 หมอต่อครอบครัว พัฒนาการศึกษายาพ.สท. คลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง 2.ระบบบริการระดับทุติยภูมิ : เพิ่มเตียงรับผู้ป่วยพ้นระยะวิกฤติ พัฒนาห้องผ่าตัด ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปรับโฉมรพช.เป็น Smart Hospital และยกระดับการบริการในรพช.แม่ข่าย 3.ระบบบริการระดับตติยภูมิ : ลดความแออัดรพท. ยกระดับรพ.มหาราชนครราชสีมา 4.ระบบเทคโนโลยี : ใช้ Tele Medicine และเชื่อมฐานข้อมูล อสม. รพ.สท. รพช. รพท. และรพศ. รองรับนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ มีระบบ Telehealth ดูแลสุขภาพประชาชนทางไกลในชุมชน และใช้แอปฯ R9 Health Buddy สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน 5.บุคลากร : ผลิตบุคลากรด้านกัญชาทางการแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และศูนย์

ประเด็นข่าว

แพทยศาสตร์ศึกษา 4 จังหวัด สามารถผลิตบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ 6.การพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพ : เพิ่มผลิตผลทางการเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัย แหล่งผลิตกัญชาทางการแพทย์ การผลิตไฟล/ไขมันชั้น ต่อยอดนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และสร้าง Wellness Center ระดับจังหวัด โดยเรื่องแรกที่เร่งรัดดำเนินการคือนโยบาย 30 รักษาทุกที่

วันส้วมโลก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, แนวนหน้า

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมฯ เตรียมจัดงานรณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ "ส้วมสาธารณะ วิถีใหม่เพื่อทุกคน" กระตุ้นคนไทยให้ความสำคัญต่อการใช้ส้วมและทำความสะอาดส้วมในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 เน้น 7 จุดเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรค ในวันที่ 16 พ.ย. 2563 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

โรคหอยคัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์

-นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นพ.สสจ.ยะลา กล่าวถึงกรณีชาวบ้านหมู่ 6 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา เป็นโรคคันตามมือตามเท้า และเกิดเม็ดผื่นแดงตามแขนและขา ว่า จากการออกสำรวจร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา พบว่ามีชาวบ้านประกอบอาชีพทำนา 18 ราย มีอาการเป็นเม็ดผื่นคันและตุ่มน้ำบริเวณแขนและขาที่สัมผัสผืนน้ำหลังจากดำนาเพียง 1 วัน และได้ส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่รพ.ยะลา 3 ราย ขณะนี้เจ้าหน้าที่พยายามค้นหาสาเหตุของโรค พร้อมกับเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจคุณภาพน้ำที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา จากข้อมูลเบื้องต้นสอดคล้องกับกรณีการระบาดของโรคหอยคันที่พบใน อ.จะนะ จ.สงขลา จึงขอเตือนประชาชนที่มีอาชีพทำนาให้ระมัดระวังและป้องกันตนเอง โดยการทำนํ้ามันพืชหรือวาสลีนก่อนลงนํ้าดำนา หรือใส่ปลอกแขนและถุงเท้ายาว หากมีอาการดังกล่าวให้แจ้ง อสม.หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาต่อไป

มะระขี้นก” มีฤทธิ์ช่วยต้านเบาหวาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newtv.

-นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ระบุ มะระขี้นก สามารถรับประทานเป็นอาหารและเป็นยารักษาโรค ปัจจุบันมีผลการศึกษาวิจัยหลายฉบับทั้งในสัตว์ทดลองและในผู้ป่วยเบาหวาน ยืนยันว่าสาร charantin ที่พบในมะระขี้นกสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้จริง และการใช้มะระขี้นกขนาด 2,000 มก./วัน ติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน จากการติดตามผลไม่มีอาการข้างเคียงที่รุนแรง และไม่พบความเป็นพิษต่อตับ ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าการใช้มะระขี้นกมีความปลอดภัย และปัจจุบันมะระขี้นก จัดเป็นพืชสมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ สามารถเบิกจ่ายได้ในคลินิกการแพทย์แผนไทยในรพ.ของรัฐทั่วประเทศ

ข่าวปลอม : น้ำปัสสาวะหยอดจุมรักษาโรไชนัส

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100, ผู้จัดการ, nationtv.

-ตามที่มีการโพสต์ข้อความแนะนำเรื่องโรคไชนัสรักษาหายได้ด้วยน้ำปัสสาวะหยอดจุม ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีงานวิจัยทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือรองรับ ในทางกลับกันอาจส่งผลเสียเพราะน้ำปัสสาวะคือของเสียที่ร่างกายขับออกมา ทำให้มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ อาจเกิดอันตรายต่อร่างกายได้

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

